
 

 

137. löggjafarþing 2009. Prentað upp.
Þskj. 223  —  139. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hvaða verkefni í vegamálum verða boðin út á þessu ári á grundvelli gildandi samgöngu-
áætlunar?

2. Verður gengið til samninga við verktaka um þau verkefni sem þegar hafa verið boðin
út?

3. Er ætlunin að bjóða út vegagerðarverkefni á þessu ári sem ekki verða fjármögnuð eftir
svokallaðri einkafjármögnunarleið?

Skriflegt svar óskast.


